



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล โทร. ๑๒๖

ที่ สส ๕๒๐๐๑.๒๐/๒๕๖

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การมอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล

เรียน นางรจนา ชูสกุล รองปลัดเทศบาล

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดสมุทรสงคราม เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๒๖๔ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเกี่ยวกับการวินิจฉัยปัญหาและสั่งการให้ใช้หลักการแบ่งอำนาจและหน้าที่ตามลักษณะของเรื่อง สำหรับกรณีรองปลัดเทศบาล กำหนดว่า “เรื่องใดที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ระบุให้เป็นอำนาจหน้าที่ปลัดเทศบาล หากกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับนั้นมีได้กำหนดในเรื่องการมอบอำนาจไว้เป็นอย่างอื่น ปลัดเทศบาลจะมอบอำนาจโดยทำเป็นหนังสือให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนในนามของปลัดเทศบาลก็ได้” นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดความสะดวก รวดเร็วต่อประชาชนและผู้รับบริการ รวมทั้งให้การปฏิบัติราชการของส่วนราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนในการทำงาน และเป็นโดยที่เห็นเป็นการสมควรที่จะปรับปรุงการมอบหมายงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน จึงมอบหมายภารกิจหน้าที่ให้นางรจนา ชูสกุล รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) ตำแหน่ง เลขที่ ๖๐-๒-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๓ ปฏิบัติราชการในการพิจารณาอนุญาต อนุมัติ สั่งการ หรือเสนอความเห็นแทนปลัดเทศบาล ในการปฏิบัติราชการของ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองการศึกษา และกองสวัสดิการสังคม ได้ทุกกรณี ยกเว้นกรณีต่อไปนี้ให้รายงานเสนอความเห็นให้ปลัดเทศบาลทราบอีกชั้นหนึ่ง

๑. การจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำ ที่มีวงเงินงบประมาณเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

๒. การขอปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง การกำหนดตำแหน่ง การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น การดำเนินการทางวินัย และการให้ออกจากราชการของบุคลากร

๓. กรณีเรื่องที่นายกเทศมนตรีสั่งการเกี่ยวกับนโยบายของเทศบาล เรื่องซึ่งตกลงกันไม่ได้ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้บังคับบัญชา เรื่องที่หัวหน้าส่วนราชการเห็นเป็นปัญหาและเสนอมาเพื่อรับคำวินิจฉัยหรือในกรณีพิเศษอื่นใด เรื่องที่ปลัดเทศบาลสั่งการโดยเฉพาะ และให้จัดทำรายงานสรุปการปฏิบัติราชการในตำแหน่งปลัดเทศบาล ให้ปลัดเทศบาลทราบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

(นายมาโนช ตริยรัตนยนต์)  
ปลัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม